

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รอบ ๖ เดือน)

หน่วยงาน กรมการค้าภายใน

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		
				งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย
งานด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ					๗๙๓,๐๐๐	
โครงการเรียนรู้ตามรอย พระยุคลบาท “จากปรัชญา สู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน”	ตัวชี้วัดผลผลิต มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นรูปธรรม และสามารถนำความรู้มาใช้ในการทำงาน และการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม	บุคลากรสังกัด กรมการค้าภายใน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖๐ คน	บุคลากรกรมการค้าภายในและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๖๐ คน ผู้เข้าร่วมการอบรมร้อยละ ๘๐ ให้ความสนใจ และตั้งใจในการร่วมกันคิด วิเคราะห์ จนเกิด ความเข้าใจในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตน พัฒนางาน ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น			๕๕,๕๒๖.๑๓
โครงการอบรมความรู้ เกี่ยวกับวินัยการเงินการคลัง และความเสี่ยงทุจริต ปีงบประมาณ ๒๕๖๔	ตัวชี้วัดผลผลิต มีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของกลุ่มเป้าหมาย ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้รอบแนวคิด ด้านมาตรฐานและบรรทัดฐานภาคบังคับ ที่เกี่ยวข้องที่สะท้อนความสำคัญของการ ต่อต้านการทุจริต แนวทางวิเคราะห์ความ เสี่ยงทุจริต และเรียนรู้บทเรียนจากการ ดำเนินแผนงาน/โครงการจัดซื้อจัดจ้างจาก กรณีศึกษาเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป	บุคลากรสังกัด กรมการค้าภายใน เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน ๖๐ คน	บุคลากรกรมการค้าภายในและ ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๕๗ คน ผู้เข้าร่วมการอบรมร้อยละ ๘๕ ตระหนักถึง ความสำคัญของความเสี่ยงทุจริต และตั้งใจ ในการร่วมกันคิด วิเคราะห์ แยกแยะ จนเกิด ความเข้าใจ ได้อย่างเป็นรูปธรรม หน่วยงาน สามารถนำผลการประเมินความเสี่ยงของ กระบวนการที่ได้จากการทำกิจกรรม แบ่งกลุ่มปฏิบัติการเรียนรู้มากำหนด มาตรการ/แนวทาง/แผนการจัดการความ เสี่ยง เพื่อป้องกันการทุจริตเชิงรุกที่มี ประสิทธิภาพต่อไปโดยได้รับความรู้และ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานได้			๒๒๕,๓๔๖

งาน/กิจกรรม/โครงการ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์	งบประมาณ (บาท)		
				งบบูรณาการ	งบหน่วยงาน	ผลเบิกจ่าย
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม						
การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการค้าภายใน ประจำปี ๒๕๖๓	ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการดีเด่น กรมการค้าภายใน ประจำปี ๒๕๖๓	ร้อยละ ๑๐๐	กรมการค้าภายในได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรในสังกัดเพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น กรมการค้าภายใน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ราย ดังนี้ ๑) นายสรารุช ฉายาวีริยะ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กองตรวจสอบและปฏิบัติการ ๒) นายธานี ศรีคงยศ นิติกรชำนาญการพิเศษ กองกฎหมาย			
งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง						

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จึงจำเป็นต้องหลีกเลี่ยงการจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโดยไม่จำเป็น จึงส่งผลให้การจัดโครงการต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและคุ้มครองจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รายงาน นางสาวสิรินาถ ดีนิต ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ เบอร์ติดต่อ ๐๒ ๕๐๗ ๕๙๘๘ E-mail dit.discipline@gmail.com วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔